

มอร์โฟร์ลิส... ปรับกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าต่างชาติจุดเด่น “Beautiful in one day” สวยครบจบในวันเดียว ตั้ง เป้ารายได้ 50 ล้าน



“มอร์โฟร์ลิส” คลินิกเสริมความงาม มาตรฐานโรงพยาบาล ปรับกลยุทธ์สู่ศึกตลาดความงาม จุดเด่น “Beautiful in one day” สวยครบจบในวันเดียว หวังดึงดูดลูกค้าต่างชาติ อาทิ จีน สิงคโปร์ เยอรมัน รัสเซีย เพื่อรองรับ AEC พร้อมวางแผนขยายคลินิกเปิดแผนกทันตกรรมตกแต่งภายในสิ้นปี เดินหน้าทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ตั้งเป้ายอดขาย 50 ล้านบาท

นพ. ธีรพล พิณฑนิมิตร กรรมการผู้จัดการ มอร์โฟร์ลิส คลินิก กล่าวว่า ในปัจจุบันมีคลินิก ความงามเกิดขึ้นมากมาย ทำให้การแข่งขันในตลาดความงามค่อนข้างดุเดือด เพราะตลาดความงามเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มีมูลค่าตลาดเกิน 10,000,000,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็น รูปร่างและการลดน้ำหนัก 50 เปอร์เซ็นต์ ศัลยกรรมและผิวพรรณ 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับมอร์โฟร์ลิสเราเปิดมาแล้ว 6 ปี กลุ่มลูกค้าของเราคือกลุ่มมีบวกรับถึงระดับไฮเอนด์ โดยลูกค้าเราที่ผ่านมาจะเป็นกลุ่มการดูแลรูปร่าง ลดน้ำหนัก ดูดีไขมัน ซึ่งเราจะเน้นการให้บริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beautiful in one day” สวยครบจบในวันเดียว อีกทั้งเรายังมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา และที่สำคัญคลินิกของเรามีแพทย์ด้านวิสัญญีมาช่วยในการผ่าตัดคนไข้ด้วย ซึ่งอันนี้ถือเป็นจุดเด่นที่คลินิกอื่นๆ ไม่มี

นพ. ธีรพล พิณฑนิมิตร กล่าวต่อว่า ในปี 59 เราตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 50 ล้านบาท ซึ่งสองไตรมาสที่ผ่านมาเรามีรายรับอยู่ที่ 20 ล้านบาท ซึ่งในปีที่เราแผนงานจะขยายรูปแบบการให้บริการเพิ่ม โดยเปิดเป็นแผนก ทันตกรรมตกแต่ง เพื่อรองรับลูกค้าด้านทันตกรรม และเราได้วางงบประมาณสำหรับการทำประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการทำประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เวลาต้องการหาข้อมูลอะไรก็ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก สำหรับลูกค้าของมอร์โฟร์ลิสจะแบ่งเป็นลูกค้าชาวไทย 50 เปอร์เซ็นต์ และชาวต่างชาติ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวเยอรมัน รัสเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ อเมริกา และประเทศจีน ซึ่งถือว่ากระแสตอบรับของเราจากลูกค้าต่างชาติดีมาก ๆ หลายรายถึงขั้นบินตรงเพื่อมาเป็นคนไข้ของเรา โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องรูปร่าง และไขมันส่วนเกิน

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเคิร์ท คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ 02-3482827

จิรสุดา จิตรากรณ์ (ไก) 081-6417595

มอร์โฟซิส, Morphosis, ความงาม, นพ.ณัฐพล, Beautiful in one day